



Australian Government

## COVID-19 VACCINATION

# วัคซีน COVID-19: คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลนี้ถูกต้องเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2021

### ทำไมฉันจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19?

COVID-19 สามารถเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมาก โรคหนึ่งที่มีอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในชุมชนของเรา การได้รับวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะป้องกันตัวคุณเองและชุมชนของคุณจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตจาก COVID-19

หลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ช่วยลดการกระจายของไวรัสตัวนี้ได้ เราสามารถทำให้ไวรัสกระจายของช้าลงได้ด้วยการได้รับการฉีดวัคซีน

COVID-19 ได้ทำให้วิธีใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้คนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นการระบาดของ COVID-19 จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง

### วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีการทำงานอย่างไร

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทำงานเหมือนกับวัคซีนอื่น ๆ วัคซีนช่วยฝึกร่างกายของคุณให้รับรู้และต่อสู้กับไวรัสที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย โดยที่ไม่ทำให้คุณป่วย วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ช่วยให้ร่างกายจดจำและต่อสู้กับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19

### วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ปลอดภัยหรือไม่

Therapeutic Goods Administration (TGA) ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ควบคุม อนุมัติวัคซีนและยาทั้งหมดรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ สำหรับใช้ในออสเตรเลีย TGA ตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทั้งหมดก่อนที่จะอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลีย นี่เป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้กับวัคซีนทั้งหมดในออสเตรเลีย

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ TGA ตรวจสอบวัคซีนทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย วัคซีนจะได้รับอนุมัติสำหรับการใช้ในออสเตรเลียหลังจากได้รับการประเมินและอนุมัติ และแสดงว่าวัคซีนนั้นมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงใด ๆ แล้วเท่านั้น

### วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปหรือไม่

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อาจดูเหมือนว่าวัคซีนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนักวิจัยทั่วโลกได้ทำงานอย่างหนักร่วมกันเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ตั้งแต่เริ่มระบาด และวัคซีนชนิดอื่นก็ได้รับการพัฒนาตามการกระบวนการเดียวกันนี้และไม่มีการข้ามขั้นตอนใดเลย

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะว่า:

- มีเงินลงทุนจำนวนมากในการวิจัยและการผลิต
- ความพร้อมของเทคโนโลยีใหม่ในการทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตทั่วโลกทำงานร่วมกัน
- ขั้นตอนบางอย่างของการทดลองทางคลินิกและกระบวนการอนุมัติเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแทนที่จะเกิดต่อเนื่องกัน

นี่ได้ทำให้เราสามารถมีวัคซีนใช้ได้เร็วที่สุด

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ปกป้องเราอย่างไร

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 สอนให้ร่างกายของคุณรู้จักและต่อสู้กับโรค COVID-19 วัคซีนเหล่านี้ไม่มีเชื้อ COVID-19 คุณไม่สามารถเป็น COVID-19 เนื่องจากการฉีดวัคซีนนั้นได้ วัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการสร้างการป้องกันไวรัสในร่างกายโดยไม่ทำให้เจ็บป่วย

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันการเจ็บป่วยหนัก การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ดีมาก

คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และเหตุใดการฉีดวัคซีนจึงเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ชุมชนปลอดภัยและมีสุขภาพดี

## ฉันอาจได้รับผลข้างเคียงอะไรบ้างจากวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

วัคซีนใด ๆ ทั้งหมดอาจมีผลข้างเคียง โดยปกติผลข้างเคียงจะไม่รุนแรงและเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน

ผลข้างเคียงอาจรวมถึง:

- เจ็บแขนหลังการฉีด
- เป็นไข้
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ปวดหัว

หากคุณมีคำถามหรือความกังวลใด ๆ หลังการฉีดวัคซีนโปรดติดต่อคลินิกที่คุณไปรับการฉีดวัคซีนหรือแพทย์ของคุณ

มีความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน Vaxzevria (AstraZeneca) กับภาวะที่เกิดขึ้นได้น้อยมากซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการเกิดลิ่มเลือดและระดับเกล็ดเลือดต่ำ อ่านเพิ่มเติมได้ที่:

<https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages>

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ลดการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือไม่?

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีประสิทธิภาพมากที่จะช่วยป้องกันคุณจากความเจ็บป่วยรุนแรง การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ หลักฐานเบื้องต้นยังแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสด้วย

หลักฐานทางการวิจัยชี้ว่า หากใครป่วยเป็น COVID-19 หลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว พวกเขามีโอกาสที่จะทำให้อื่นป่วยได้น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีผลต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือไม่

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ กำลังให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ขอแนะนำว่าคุณควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Comirnaty (Pfizer) หรือ Spikevax (Moderna) งานวิจัยทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าวัคซีน Pfizer และ Moderna ปลอดภัยสำหรับสตรีตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร

หากคุณติดเชื้อ COVID-19 คุณและทารกในครรภ์ของคุณอาจตกอยู่ในอันตรายได้ มี:

- ความเสี่ยงสูงที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
- มีโอกาสที่ทารกจะเกิดก่อนกำหนดและจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลสูงกว่าเล็กน้อย
- มีความเสี่ยงตายคลอดสูงกว่าเล็กน้อย (ทารกเกิดแต่ไม่มีชีวิต)

การได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในเวลาใดก็ได้ระหว่างตั้งครรภ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้ลดลง

หากคุณกำลังให้นมบุตรอยู่และไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ได้ คุณสามารถพิจารณาฉีดวัคซีน AstraZeneca หากการฉีดวัคซีนนี้มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนชนิดใด คุณไม่ต้องหยุดให้นมบุตรก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เมื่อตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

[www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages](http://www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages)

### **วัคซีนป้องกันโรค Do COVID-19 ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือไม่ ?**

ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทำให้เกิดภาวะการมีบุตรยากหรือการเป็นหมันในบุรุษหรือสตรี

TGA จะไม่อนุมัติวัคซีนสำหรับการใช้ในออสเตรเลีย นอกจากวัคซีนนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นี้หมายความว่า TGA จะไม่อนุมัติวัคซีน หากมันมีผลกระทบต่อภาวะการมีบุตรยากของบุรุษหรือสตรี การศึกษายังไม่พบว่าภาวะการมีบุตรยาก เป็นผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ชนิดใดที่ TGA อนุมัติ

### **ใครบ้างที่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้**

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปในออสเตรเลียสามารถรับ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ฟรี หากคุณรับการฉีดวัคซีนที่คลินิกฉีดวัคซีนของรัฐบาล คุณไม่จำเป็นต้องมีบัตร Medicare คุณสามารถค้นหาคลินิกและจองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้โดยใช้โปรแกรมค้นหาคลินิกวัคซีน <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>

### **เด็ก ๆ สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้หรือไม่?**

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ป้องกันโรค COVID-19 ได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของออสเตรเลีย Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI) แนะนำให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna

โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ เพื่อหาว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ

### **ฉันต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 สองเข็มหรือไม่ ต้องเป็นวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ชนิดเดียวกันจึงจะได้ผลใช่ไหม**

ใช่ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ ATAGI กล่าวว่า การได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองเข็มดีที่สุด และนี่ก็เป็นกฎที่ TGA ให้การอนุมัติด้วย

บุคคลที่ฉีดวัคซีนให้คุณจะบอกให้คุณทราบว่า คุณได้รับวัคซีนชนิดไหน และคุณควรจองนัดฉีดเข็มที่สองเมื่อไร

## ฉันจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่สามหรือไม่ ?

ATAGI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของออสเตรเลีย แนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่สาม สำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง เนื่องจากคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงมีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าประชากรที่เหลือ จึงจำเป็นต้องได้รับเข็มที่สาม เพื่อให้ได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ที่คนอื่น ๆ จะได้รับจากเข็มที่สอง

คนที่ไม่มีสิทธิ์ควรไปรับวัคซีนเข็มที่สามของตน ระหว่างสองถึงหกเดือนหลังจากที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่สองไปแล้ว

คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่องอย่างรุนแรง ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่สามในขณะนี้ เพราะพวกเขามีการปกป้องจากไวรัสชนิดนี้พอเพียงแล้วจากการได้รับวัคซีนสองเข็ม

## ฉันจะจองวัคซีน COVID-19 ได้อย่างไร

คุณสามารถค้นหาคลินิกและจองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้โดยใช้โปรแกรมค้นหาคลินิกวัคซีน <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au>

คุณยังสามารถพูดคุยกับแพทย์ของคุณหรือเภสัชกรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจองการฉีดวัคซีนของคุณได้เช่นกัน

## การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในออสเตรเลียมีการบังคับหรือไม่

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เป็นไปโดยสมัครใจ ประชาชนสามารถเลือกได้ว่าต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 หรือไม่ คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับหากไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานพักอาศัยผู้สูงอายุ บางรัฐและเขตปกครองมีข้อกำหนดการฉีดวัคซีนของตนเองเช่นกัน แต่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากสภาวะทางการแพทย์

## ฉันสามารถฉีดวัคซีนที่มาจากต่างประเทศได้หรือไม่

ผู้คนในออสเตรเลียสามารถรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก TGA ของออสเตรเลีย เท่านั้น วัคซีนเหล่านี้ อาจได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศอื่น ๆ ด้วยก็เป็นไปได้ คุณไม่ควรพยายามซื้อวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทางออนไลน์เนื่องจากอาจไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นของปลอม

## เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังต้องใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกหรือไม่

หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างปลอดภัยต่อไปเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19

อยู่ห่างจากผู้อื่น 1.5 เมตร ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ อยู่บ้านเมื่อคุณไม่สบาย เข้ารับการตรวจ COVID-19 และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็น

## ผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 ยังต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่

ผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และหายแล้วก็ยังคงควรได้รับการฉีดวัคซีน ไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 เป็นไวรัสตัวใหม่และผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ทราบว่าจะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอาจอยู่ได้นานเท่าใดหลังจากการติดเชื้อ มีความเป็นไปได้สูงที่การปกป้องจากการติดเชื้อซ้ำจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและทำให้การป้องกันมีระยะเวลานานขึ้น

## วัคซีนไขหวัดใหญ่จะปกป้องฉันจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

ไขหวัดใหญ่และ COVID-19 เป็นไวรัสทั้งคู่ แต่ไม่เหมือนกัน วัคซีนไขหวัดใหญ่ไม่ได้ให้ภูมิคุ้มกันหรือป้องกันโรค COVID-19

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะไม่สามารถป้องกันไขหวัดใหญ่ได้ ขอแนะนำให้ฉีดทั้งวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แต่พึงระลึกว่าคุณควรทิ้งระยะห่าง 7 วันระหว่างวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

## ฉันควรทานยาเจ็บอาจเสียดก่อนรับวัคซีน AstraZeneca หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องทานยาเจ็บอาจเสียดก่อนรับการฉีดวัคซีน

คุณควรทานยาตามปกติต่อไปเว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะใช้ได้ผลหรือไม่หาก COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง

ไวรัสทั้งหมดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้เรียกว่าการกลายพันธุ์ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะยังคงใช้ได้ผลกับโรค COVID-19 ชนิด (การกลายพันธุ์) ใหม่ ๆ Therapeutic Goods Administration จะตรวจสอบสิ่งนี้อย่างใกล้ชิดโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติและการตรวจสอบติดตามตามปกติ

ซึ่งอาจหมายถึงผู้คนอาจต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเช่นเดียวกับวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนไอกรนหรืออาจหมายความว่าเราต้องได้รับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง ซึ่งก็เหมือนกับที่เราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ในแต่ละปี นักวิจัยยังคงตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป

คุณจะต้องได้รับเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมเช่นเข็มกระตุ้นทุกปี สำหรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หรือไม่ นั้น ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการทดลองทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตแพทย์ของคุณสามารถอธิบายได้ว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรค COVID-19 อีกหรือไม่และบ่อยเพียงใด

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะเปลี่ยนยีนหรือดีเอ็นเอของฉันหรือไม่

ไม่ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ไม่ได้เปลี่ยนยีนหรือดีเอ็นเอของคุณ

วัคซีน COVID-19 ใหม่บางตัวใช้ส่วนของแมสเซ็นเจอร์อาร์เอ็นเอ (Messenger RNA หรือ mRNA) เพื่อสั่งให้ร่างกายของคุณตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันต่อ COVID-19 วัคซีนเหล่านี้ไม่ได้ให้เชื้อ COVID-19 แก่คุณ

ดีเอ็นเอเป็นโมเลกุลคนละประเภทกับอาร์เอ็นเอในวัคซีน mRNA mRNA ไม่ได้ทำอะไรกับดีเอ็นเอของคุณ และจะถูกทำลายลงในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มันเข้าสู่ร่างกายของคุณ

## วัคซีนจะเก็บยีนหรือดีเอ็นเอของฉันหรือไม่

ไม่ เวลาคุณรับวัคซีนมันจะเข้าสู่ร่างกายของคุณ ตามปกติจะเข้าไปในกล้ามเนื้อแขนตอบน วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในออสเตรเลียให้ผ่านการฉีด และจะไม่มีการเก็บยีนหรือดีเอ็นเอผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่

ไม่ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ไม่ได้และไม่สามารเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ได้ วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และไม่ใช้ดิจิทัล

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีไมโครชิปหรือเทคโนโลยีติดตามหรือไม่

ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ใด ๆ ที่มีซอฟต์แวร์หรือไมโครชิป วัคซีนไม่สามารถใช้ติดตามคนได้

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 สามารถทำให้ติด COVID-19 ได้หรือไม่

ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ใด ๆ ที่ได้รับการรับรองในออสเตรเลียมีส่วนประกอบเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19 นั้นหมายความว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ไม่สามารถทำให้คุณเป็นโรค COVID-19 และวัคซีนนี้ไม่ได้ทำให้คุณแพร่กระจายไวรัสนั้นได้

ผลข้างเคียงบางอย่างจากวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เช่น ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเหนื่อยล้าอาจคล้ายอาการของโรค COVID-19 อาการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาปกติต่อการฉีดวัคซีน เป็นสัญญาณว่า ร่างกายกำลังสร้างการปกป้องจากไวรัส COVID-19

## วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือไม่

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในออสเตรเลียไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เนื้อสัตว์ หรือไข่

## ผู้นำศาสนามีความคิดเห็นอย่างไรกับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียได้รับการยอมรับจากผู้นำศาสนาหลายฝ่าย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2020 วาติกันได้ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนการใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 คุณสามารถอ่านแถลงการณ์ของวาติกันได้ที่:

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20201221\\_nota-vaccini-anticovid\\_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html)

Australian Fatwa Council ออกพิตวาสำหรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021 การออกพิตวานั้นเกิดขึ้นหลังจากการค้นคว้าและหารือเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชาวมุสลิมที่เชื่อถือได้และน่าเชื่อถือ พิตวากล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของออสเตรเลียเป็นไปตามกฎหมายอิสลาม คุณสามารถอ่านพิตวาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของ Australian Fatwa Council ได้ที่: <https://www.anic.org.au/fatwa-cixabay/>

The Great Synagogue Sydney เผยแพร่คำเทศนาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 สนับสนุนการใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 สามารถอ่านคำเทศนาได้ที่: <https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html>

สมาคมแพทย์อิสลามแห่งออสเตรเลีย เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2021 คุณสามารถ view แถลงการณ์นี้ได้ที่นี่: <https://aimamed.com.au/feature-content/>

## ฉันจะติดต่อใครได้บ้างหากมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

หากคุณต้องการพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โปรดโทรถึง National Coronavirus Helpline ที่หมายเลข 1800 020 080 สายด่วนนี้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับบริการล่าม โทร 131 450

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีข้อมูลให้บริการใน 63 ภาษา [www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages](http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages)

คุณยังสามารถพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในพื้นที่ของคุณได้

การรับทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นทางการเช่นจาก Department of Health หรือ Therapeutic Goods Administration เป็นสิ่งสำคัญ